



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1505 12 tháng 5 năm 2024

Bình Tâm

*Bình tâm tu luyện trí tâm yên
Giải trước tâm minh tự giác hiền
Trình độ Trời ban duyên tự đạt
Hành thông tự giải cảm an yên*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Nhận lệnh của Đại Bi thì phải nhận cách nào ?*
- 2) Chiều sâu của chơn lý nằm ở đâu ?*
- 3) Muốn vãn kính yêu là sao ?*
- 4) Người làm chánh trị có thể thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hay không ?*
- 5) Sự nô nức trong lòng do đâu hình thành ?*
- 6) Nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu ?*
- 7) Đọc sách hiểu được một phần tại sao ?*

1) Monaco, 13/02/98 4 :00 AM

Hỏi : Nhận lệnh của Đại Bi thì phải nhận cách nào ?

Đáp : Thừa nhận lệnh của Đại Bi là tự nhiên sáng suốt, thao thao bất tuyệt, tận độ quần sanh vô quái ngại

Kệ :

*Óc thời sáng suốt tự phân qua
Tận độ quần sanh rất mặn mà
Muôn loại qui hồi trong thức giác
Tâm linh tiến hóa chẳng gần xa*

2) Monaco, 14/02/98 4 :15 AM

Hỏi : Chiều sâu của chơn lý nằm ở đâu ?

Đáp : Thừa chiều sâu chơn lý nằm ở siêu nhiên và hồn nhiên, chỉ có người thật tâm tu thiền mới tự cảm thức điều này, sự thật trong thật là bất khả luận bàn

Kệ :

*Vui hành tâm thức hướng thanh quang
Vị trí phân minh tự bạc bàn
Ai nhắc ai thương tình quyến luyến
Ánh quang thanh tịnh tỏa như vàng*

3) Monaco, 15/02/98 9 :30 AM

Hỏi : Muôn vàn kính yêu là sao ?

Đáp : Thừa muôn vàn kính yêu là những gì chúng ta làm không được, đáng Toàn năng đã sáng tạo hỗ trợ cho nhơn sinh trong xây dựng. Người tu thiền phải hiểu điều này, thì mới thấy rõ sự hiện diện của chính mình cũng do đáng Toàn năng cấy thành, bình tâm lo tu sửa thì mới rõ chánh pháp là gì

Kệ :

*Hiện diện nhơn gian để dự thi
Phân minh đời đạo tự qui y
Hướng về Phật Pháp tùy duyên thức
Khó khổ không than tiến kịp kỳ*

4) Monaco, 16/02/98 2 :35 AM

Hỏi : Người làm chánh trị có thể thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hay không ?

Đáp : Thừa những người thực hiện chánh nghĩa cộng với chánh khí, bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp của nội tâm, thì rất dễ tu thiền và sẽ lập lại sự minh chánh của nội tâm, khai triển tâm từ bi, dẫn thân tu sửa và tận độ quần sanh sẽ trở thành món quà quý của nhơn loại ở tương lai

Kệ :

*Khai thông trí tuệ tự tiến hoài
Thức giác bình tâm tự sửa sai
Gieo rắc ý lành trong cuộc sống
Bình tâm tu tiến nhẹ hai vai*

5) Amphion Les Bains, 17/02/98 6 :21 AM

Hỏi : Sự nô nức trong lòng do đâu hình thành ?

Đáp : Sự nô nức do sự thành tâm tu học nhiều ngày đã hình thành, rồi cũng sẽ gặp nhau. Cho nên người tu thiền phải dày công là vậy, tương lai phần hồn sẽ được tương ngộ ở cảnh giới thanh bình an vui

Kệ :

*Bằng lòng tự tu ý tâm thanh
Khai triển minh tâm rõ các ngành
Nhân quả do mình tâm tự tạo
Trì tâm thanh tịnh hướng vô sanh*

6) Amphion Les Bains, 18/02/98 2 :20 AM

Hỏi : Nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu ?

Đáp : Thừa nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ngay trung tim bộ đầu, nơi đó xuất phát một luồng điện thanh tịnh, giải quyết những sự nan giải của nội tâm

Kệ :

*Điện tâm khai triển thì thâm tiến
Ánh sáng phân minh tự tiến xuyên
Trí độ khai trừ tâm ác độc
Vui hành chánh giác tự mình yên*

7) Amphion Les Bains, 19/02/98 1 :35 AM

Hỏi : Đọc sách hiểu được một phần tại sao ?

Đáp : Thừa đọc sách hiểu được một phần ở bên ngoài, thực hành khai triển trực giác là hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, khai triển được vô tự chơn kinh, dừng mãi tu hơn

Kệ :

*Phát triển tâm linh rõ rệt hơn
Tự mình thức giác tự qui hườn
Trời cao là một tâm không động
Hay dở tự mình tự quét sơn*

Cảnh đời

*Cảnh đời là bãi trường thi
Sanh sanh hóa hóa tùy nghi tiến hành
Vạn linh ước nguyện đạt thành
Không sao giữ được của giành thế gian
Mỗi ngày mỗi cảnh mỗi màn
Chàng nàng xây dựng chàng nàng ra đi
Học thanh học trước dự thi
Các miền vẫn tiến họp thì cảm giao
Không trung xuất hiện trắng sao
Trong người Tinh, Khí, Thần giao cảnh đời
Nếu tu trụ đánh sớm rời
Bao ngày học hỏi tạo lời khuyên tu
Chẳng còn động loạn tạo ngu
Hô hào đủ thứ thân tù chẳng khai
Bình tâm minh cảm thanh đài
Cha trời ban rải chính Ngài độ nhân
Trùng trùng điệp điệp giao tăng
Thân tâm an lạc hưởng phần trời ban
Khổ hành cũng tại tự thân
Bằng lòng học hỏi vẫn bàn nội tâm
Người người minh lý mừng thâm
Biết mình đang học đang tâm đường đi
Thực hành chớ vội nghĩ suy
Tu là cõi phúc sớm thì đạt an
Luận đi xét lại vui bàn
Khai màn tâm thức dọn đàng tự tu
Thế gian thiên hạ xét ngu
Người tu tự xét giải mù giải mê
Bình tâm thấu đạo muôn bề
Quê hương căn bản tự về đến nơi
Chẳng còn loạn động lệ rơi
Tự mình thức giác tự rời tham sân*

Càn Khôn Vũ Trụ sẵn cân
Trong ta cũng vậy tự lân giải phân
Bên ngoài sóng cảnh nghĩa ân
Biết đời là thế mở tầng cảm giao
Trở về thanh tịnh mới mau
Trước sau như một lâu lâu giải phân
Mỗi căn mỗi phước mỗi phân
Cao tầng tự tiến thấp tầng tự đi
Học rồi lại phải dự thi
Học hoài mới tiến hợp thì cảm giao
Cộng đồng khai triển muôn màu
Lần không, đến đích kết tàu về quê
Biết mình học hỏi chữ Mê
Nay đã thức giác trở về Hư Không
Luân hồi nhiều kiếp nhiều vòng
Quy y chơn pháp tự tông tự đi
Hồi sinh thức giác hợp thì
Vô cùng tiến hóa uy nghi Đạo Đồi
Thanh bình tâm thức mở lời
Sửa tâm tự nguyện tùy nơi thực hành
Vạn linh giữ mối hóa sanh
Có đi có ở có hành đến nơi
Làm tuồng đào kép ở đời
Hạ màn xét rõ những lời thực chơn.

Kính bái,

Lương Sĩ Hằng

Hawaii, 30-07-1982

Khóa 4 TV Vĩ Kiên - Quy Thức: NHỊN NHỤC (tiếp theo)

*Gìn lâu thế đạo cao sâu,
Sửa mình hiểu họ rõ màu nhiệm tâm.*

Là gìn lâu, chúng ta giữ gìn bền lâu cái thể xác này. Thế đạo là cái chuyện thế gian chúng ta cũng hiểu, đã qua rồi, vượt thử thách. Còn cái đạo chúng ta cũng đang đi đây thì cái sự cao sâu vô cùng; mà chúng ta tìm đến đâu nói đến đó, để cho mọi người đồng chung học hỏi và đồng tiến.

Sửa mình hiểu họ rõ màu nhiệm tâm: Chúng ta phải sửa ta, ta kêu người ta dẹp tự ái mà chúng ta còn tự ái sao được? cái đó là hư! Chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những sự tự ái, phiền muộn sái quấy trong nội tâm; tham sân si hỷ nộ ái ô dục trong nội tâm. Hiểu họ, lúc chúng ta sửa rồi chúng ta mới hiểu họ, cái kỹ thuật họ chưa làm được, chúng ta phải nhẫn hòa và để trao lại cho họ, để họ tự sửa tự tiến mới rõ màu nhiệm tâm, mới thấy sự màu nhiệm của Trời Phật đã ân ban từ ở bên trên, từ bao nhiêu kiếp chớ không phải mới có đây; mà chính chúng ta vì ôm sự động loạn mà quên sự thanh nhẹ trong nội tâm.

*Bước qua điện giới tự tâm,
Lâm than cũng bởi do Tâm người đời.*

Chúng ta bước qua điện giới, làm sao bước qua điện giới? À, khối óc của chúng ta là điện đây, vừa nói là các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn có cảm ứng, các bạn có mê chấp. Các bạn có thấy rằng: Ô, người này nói không đúng, người kia nói đúng, phản ứng liền! Đó là điện giới, ngay trung tim bộ đầu của các bạn chớ không đâu hết. Đó, chúng ta bước qua điện giới tự tâm, mới tìm ra tại sao tôi hiểu? Cái xác này toàn thân rờ mó được nó không có hiểu, mà cái đó tôi vừa nghe qua cái âm thanh tôi hiểu cái chuyện sâu xa Trời Đất, Bồng Lai, Tiên cảnh, Địa Ngục tôi hiểu hết, như tôi đã đi tới đó, phải cái điện giới không các bạn?

Lâm than cũng bởi do tâm người đời: Người đời bỏ điện là vì lâm than, vì tưởng rằng cái ta thấy ta rờ được, đó là chánh. Sai rồi! Cái đó là kẹt chớ không phải chánh, bởi vì cái đó là thuộc về Âm. Cái vật gì mà các bạn rờ được, rồi hữu hình là hữu hoại; nó sẽ tiêu và sẽ mất, không còn nữa.

*Tham sân chẳng chịu xa rời
Tạo tâm động loạn mở lời khinh khi.*

Đó, lúc đó chúng ta tham cái món đồ đó, chúng ta bênh vực nó rồi đâm ra sân si không có chịu xa rời nó, và để nó củng cố làm cho cô đọng cái tánh bất chơn của chính ta; vì bảo vệ cái này mà giết cái kia, rốt cuộc chúng ta không được cái nào hết!

Tạo tâm động loạn mở lời khinh khi: cái Tâm chúng ta động loạn, khi đạo này, khi đạo nọ; khi người này, khi người nọ; khi lời nói này, khi lời nói nọ mà không biết cái âm thanh do đâu mà có? âm thanh do sự cấu trúc của cả Càn Khôn Vũ Trụ, từ Đại Thanh Tịnh ân ban cho chúng ta để thức tâm tự học, tự tu tự tiến.

*Học rồi phải học phải thi
Chưa minh điển giới tâm thì bất an.*

Ta học rồi, học cái bài này: học làm vợ, làm chồng, rồi thấy cái đó không tốt, rồi phạm rồi tái phạm! Để một đứa rồi sợ, rồi để thêm đứa nữa rồi cũng sợ nữa, cũng phạm rồi tái phạm! Phải thi! Bây giờ thi chỗ nào? Chúng ta có rồi, kỳ này chúng ta chưa rồi chúng ta lại tái phạm nữa, rồi bây giờ chúng ta thi, thi cái gì đây? Hỏi cái lòng từ chúng ta có không? Khi làm người mẹ nuôi con chúng ta có lòng từ không? Đó, thi phải học, trả cái bài từ tâm, Chúng ta có nên dùng cái nóng tánh của chúng ta hại chồng hại con ta không? Khi mà hại chồng hại con chúng ta, chúng ta nghĩ về xã hội, nghĩ về tương lai, nghĩ về Trời Phật, nghĩ về tất cả sự cấu trúc của siêu nhiên và tình thương đạo đức, sự thông minh của nhân loại đã nuôi dưỡng cho chúng ta được ngày hôm nay, tại sao chúng ta nghĩ cái đường lối phá hoại thay vì xây dựng? Đó, lúc đó là thi.

Học rồi phải học phải thi đó!

Chưa minh điển giới tâm thì bất an: mà đối với người tu, biết tu mà không biết điển giới là tu mà thiếu tu. Điển giới là cái gì? gom cái khả năng của chúng ta tập trung lên bộ đầu chúng ta mới thức tâm, chúng ta mới hiểu cái sự sai quấy của chính mình; còn chúng ta theo sự động loạn của cơ tạng thì luôn luôn nó biện hộ cho sự động loạn đó, nó càng ngày càng sai, càng trói buộc và không có tiến được.

Chưa minh điển giới tâm thì bất an: khi mà chúng ta biết được điển giới rồi cái tâm chúng ta an. Chúng ta thấy rằng trình độ đó nó phải học bài đó, trình độ đó nó mới xuất ra cái ngôn luận đó, trình độ đó nó mới đi đứng như vậy; thì chúng ta thấy rằng mỗi người có phận sự, mỗi người có bài học, mỗi người đang tu và đang tiến. Sau kích động nhiều chùng nào nó sẽ được tiến nhanh hơn, được quy tụ hơn. Cho nên nhiều khi những cái chuyện gì mà xảy ra rắc rối trong gia đình, nói tôi nhưc đầu quá! Tại sao nhưc đầu? khi không lại nhưc đầu? Nó gom điển lên trên bộ đầu, thay vì nó động loạn tranh chấp một hồi rồi nó nhưc đầu! Nói: Trời ơi, tui tranh chấp la um sùm này kia kia nọ, tui tưởng tui thắng, nhưng la rồi tui nhưc đầu! Lúc đó tui gom tụ lên, tui thấy rằng tôi yếu rồi, tui yếu rồi cái chấn động lực nó càng ngày càng yếu, nó là đà, nó làm cho tôi nhưc đầu, máu huyết nó không có giao thông điều hòa như trong lúc tôi an giấc ngủ dậy.

*Tâm linh cho đến Thiên Đàng
Ta bà các nẻo chẳng ban được gì.*

Cái tâm linh cho đến Thiên Đàng từ ở thế gian, bây giờ chúng ta đang sống đây, biết nói Thiên Đàng, mà cho tới cảnh Thiên Đàng đi nữa, chúng ta cứ ta bà đi đây một chút, đi kia một chút, nhưng mà các nẻo chẳng ban được gì! Chỉ hiểu kỳ, muốn thôi! Nghe tới Thiên Đàng muốn

Thiên Đàng, nghe tới tâm linh muốn tâm linh mà bỏ tâm linh, bỏ luôn Thiên Đàng nữa! Đâu có ban được gì, đâu có làm được gì hữu ích, đâu có sống trong cộng đồng của hai giới đó.

*Trên đường học hỏi dự thi
Bị nhồi bị kích mới thì chịu tu.*

Trên đường học hỏi dự thi: chúng ta mang thể xác này là trên đường học hỏi và đang dự thi, sự kích động coi thử chịu đựng được không? Kêu nhin, làm bà nội bà ngoại nhin được cháu được không? Không! nhiều khi cũng gây gổ, rồi buồn phiền, rồi động loạn! Cho nên chúng ta dự thi chúng ta người tu có điền rồi, chúng ta dự thi, chúng ta tưởng Bề Trên, chúng ta tưởng sự thanh cao, cõi mở, đem cái từ điền để cứu độ con cháu chúng ta, với một nụ cười, với cặp mắt nhìn, với tình thương vượt ve là đủ cảm động con cháu ta, rồi nó sẽ biết. Chớ không có phải la lô rồi làm gì được? Chỉ tai hại thêm! Mà trừng phạt nhiều thì thấy tội càng nhiều; chính nó phạt nó, nó cảm thấy nó phạt nó, nó mới có cơ hội ăn năn.

Trên đường học hỏi dự thi, bị nhồi bị kích mới thì chịu tu: Đó, nhiều người la lô, để con ra rồi đập phá lung tung, buồn phiền thứ này thứ nọ mới chán đời qua đạo, nó cũng có những cái trường hợp đó là học cái bài nặng không phải bài nhẹ! Còn cái bài Điền Tâm là thức tâm, là bài nhẹ, từ cái nhẹ đó nó tiến nhanh hơn. Từ cái nặng kia nó phải hư hao rất nhiều, nó mới có cơ hội học tu. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Làm sao để kết hợp

Đức Thầy: Có duyên tu là chúng ta có kết hợp được. Chúng ta làm việc trong thầm kín phát tâm tạo hạnh đức cho chính mình khắp các nơi trên thế giới. Qua những bước chân tui đi đến thì khắp thế giới cũng đã đang làm như ở đây, và phát triển cho chung; thì chúng ta có hạnh đức tốt để xây dựng và giúp đỡ dân hiền lương tại xứ sở đang gặp phải đau khổ; đó là hạnh đức của chúng ta bao nhiêu năm rồi! Chính bản thân tui, mấy chục năm ra đây, không ngày nào nghỉ, không giờ nào nghỉ; làm việc liên tục, đi đây đi đó, đi khắp Năm Châu; chắc bạn đạo cũng biết, thấy được tin tức đó. Và thậm chí tui phải đi casino để kiếm tiền, và gửi cho những người tị nạn đang nằm ở Palawan, đau khổ nhiều lắm; mà hằng tuần, hằng tháng, tui đều giúp đỡ được, cũng nhờ Trời, Phật cho tui sự thanh tịnh, thanh tịnh tôi mới có; cái số tiền mà tui đi, vì hành trình đi, một lần đi, mấy chục ngàn đô la; tiền đâu mà có? Không đi ngựa tay xin bạn đạo; không bao giờ ngựa tay xin bạn đạo một đồng xu; bởi vì tui có cái óc, tui phải làm, tui làm những chuyện đàng hoàng, không có cướp giựt của ai, và giúp đỡ mọi người, tui cứ làm! Tới ngày hôm nay tui mới được khỏe mạnh như vậy; tui được về đây trình diện với các Bạn; các Bạn cũng thấy rõ là tui đã đi làm biết bao nhiêu công chuyện, hằng ngày, hằng giờ. Chính những người thân của tui cũng không được gặp tui, vì mình tạo hạnh đức cho chính mình, phải làm liên tục và không có mưu cầu lường gạt bất cứ ai; chỉ xây dựng mình, ảnh hưởng người khác. Mọi người đều đi như vậy thì mới đạt được quốc gia, quốc thái dân an, thế gian thái bình. Mọi người hiểu được chính mình là quan trọng, sửa tiền, ảnh hưởng người khác, mà thôi.

Không nên, được một chút sáng, đi làm sư phụ người ta, để lấy tiền người ta, làm cho gia cang người ta bất ổn. Điều đó, chúng tui không làm! Nếu mà tui xin tiền, xin mỗi người 1 đồng bạc, chắc người ta cho liền ! Không bao giờ tui dám mở miệng; suốt đời tui! Mà tui đi làm khổ cực, tui đi trị bệnh, tui lãnh những cái mới mà nhiều người nhà giàu, người ta nói, “Tui mở cửa cho ông; ông cần, ông nói một tiếng” ; tui không bao giờ ! Tui là con người không bao giờ xin ai một xu ; tui, từ nhỏ tới lớn chỉ cho người ta thôi, không có xin ai hết ; không bao giờ tui mở miệng xin tiền của ai hết ! Thành ra, tui phải làm lũi, tuổi già tui phải lãnh lương bệnh hoạn và tui đi trị bệnh cho người ta, để có được số tiền. Có được số tiền, tui cũng gởi về mấy thiền đường, mấy thiền viện cho các em nó có cơm ăn, để tu.

Ba Năm Thành Lập TĐ Thiền Thức - (01-09-1994)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khoá sống chung HỘI TỰ DỨT KHOÁT 2024	Zeebrugge, Belgique	9/5/2024 - 12/5/2024
Khóa sống chung1 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	5/6/2024-11/6/2024
Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2024 – 6/7/2024
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VẮNG

S Le 10 juillet 1956

Tôi nhớ thăm thầy lương sĩ Hằng -
con đã nhận được thư trả lời của thầy, con đọc
thư của thầy con rất xúc động, một nguồn tình
lãng, một tình thương tử dầy tràn bên trong tâm
hồn của con, mà con không ngần ngại dòng nước
mắt, rồi con từ nay từ nay con sẽ thay đổi
như tâm thầy tâu để tâm hồn được thanh tịnh.
Đã bao lâu con có dịp ngao du rồi con nhớ lời
khuyến của thầy phải giữ sự trong sạch thì xác
lâu linh hồn nên con sẽ bỏ và dẹp lòng ham
muốn xuống,

Khi đưa con của con đã trở về thăm viếng con
trong chốc lát, con cũng đã mừng rồi,

con chớ con thì không còn hy vọng vì bây
giờ mỗi người theo một hướng, tất cả lỗi tại
con, bây giờ con ráng sống hết mình cho đáng
kiếp đời con -

Thầy à, sao nỡ lâu con ngồi nơi sỏi mòn thì
ý nghĩ vẫn vô cơ tởm chỉ phải mặt đất con
cố gắng gạt bỏ và không vấp mắt vào vật
chất, mà sao tâm chầy yên, con muốn sống
tĩnh tâm lâu, muốn và muốn lâu.

Khi con hít thở chỉ khoảng 50 cái là ngủ
quên mất, con nghe lời thầy Hiến 2 lần
trong ngày sáng 6g và tối 11g con
ăn uống nhai kỹ, và con đang tập ăn chay
đã 2 tuần lễ nay,

(9) Khi thầy khi con hít thở thì tâm đập
thật mạnh và con sẽ hoảng, hiện đến rồi sau
đi vì con nửa ngủ nửa thức

con có đọc kinh, trong trường hợp như thế,
con đã có gặp thiên bây giờ con có đưa
sách "Tội Tầm Đạo" cho bạn bè đọc và họ cũng
tập thiền như con, trong giấc họ trở lại sự
hoàn bình, con cứ tiếp tục đi đến từng giấc
và cho mượn sách "Tội Tầm Đạo" để họ đọc
ai có duyên thì từ họ. tình nguyện thiền
theo.

Chầy có khuyên con nên mượn K₂ của thầy
giảng về đề nhẹ, ở đây Strasbourg con là người
đầu tiên biết về vấn đề thiền VOVI thì con
đâu có quên ai đi mượn sao lại, mà con
có bạn chỉ đọc sách như con và chú ý con
đi nhau thiền theo sách vở, đúng hay không
con cũng không biết? vì không thấy đó mấy
lần nên, con là người đầu tiên mà con thì như
người anh a anh ở không lâu sao giải đáp
được các câu hỏi của bạn bè được, các bạn
con ai thiền cũng bỏ sườn và bỏ hết các
bài, đấng vô, đấng con, tất tâm bình
tất an thiền như con, tất gần đưa lời
chúng lần nhau.

Đây Chầy ở thầy giúp con băng trượt pháp
pháp VOVI ở vùng Strasbourg, colme, nay
vì bên pháp chưa được, tiếng hăng như bên mỹ
con thất ca giọng như "thăng mù" mà đầu 1
đầu mù đi hong gió, không biết đi đúng
hay sai, chỉ đi đại với lòng thanh.

Để Chầy con ở Strasbourg là như cũ nhà đang
bị bốc cháy bùng bùng và cuốn sách "Tội Tầm Đạo"
vô vi là những vi ~~pháp~~ Cầu hỏa Poupiet" xit
nước cho tắt. ở Strasbourg chúng con chỉ có 1 cuốn sách
đầy nhất mà thôi truyền nhau để đọc
con kính than
P

(10)

Montreal, ngày 27/07/96

P con

Thầy đã nhận thư của con đề ngày 10-07-96 được biết con đang trên đường tự giải nghiệp, qua phương pháp Vô Vi mà con đã lược được trong quyển sách Tôi Tâm Đạo.

Con đã bắt đầu thấy được sự sai lầm của chính con. Con ơi! Trong cuộc đời này ai ai cũng gặp phải sự sai lầm của chính mình, nhiên hậu mới thức tâm. Chồng con là duyên nghiệp, nhờ nó mới dạy mình sớm thức tâm. Nếu con không nhận được sự kích động và phản động, thì làm sao hiểu được khả năng của chính mình có thể vượt qua mọi trở ngại ở trên đời này? Dù cho có than ván đến mấy đi nữa, rồi cũng phải chấp nhận mà thôi. Đó là luật nhân quả, mà mỗi người phải trải qua, nhiên hậu mới có cơ hội tiến hóa. Con nên nhìn lại quá khứ, lúc con còn là một cô gái tràn đầy bản chất tự nhiên và hồn nhiên, nay lại gia tăng mọi sự phiền não, gọi là nghiệp lực, như chồng con, từ bên ngoài mang vào tâm xác, không khác gì một cái còng, nhắc nhở con từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Phần hồn gánh nặng mọi sự nặng trịch của tình đời, nay gặp được pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự thức và tự hành để tự giải, thì mới thấy rõ. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên, thì mới có cơ hội tự giải được mọi sự trần trược đã xâm chiếm tâm thân, ăn cần tự sửa, từ có trở nên không. Chỉ có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà có thể giải được mọi tạp niệm, đã ẩn tàng trong thân kinh khối óc, nhiều kiếp rồi mà không hay. Nay hiểu được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tự hành tự tiến về lãnh vực hư không và thanh tịnh ở tương lai. Đó là tín hiệu tự cứu, dần dần nó sẽ khôi phục tất cả, qua sự nhịn nhục mà thăng hoa, tiến tới đạo màu tốt đẹp ở tương lai, sẽ không còn trì trệ và mê chấp nữa.

Trước kia Thầy cũng nhờ mọi sự trở ngại của cuộc đời mà tiến đến ngày hôm nay, được sống yên và bình an, vẫn hành triển thực chất của chính mình để diu tiến quần sanh như con hiện tại. Vậy con nên noi gương thực hành, - thiên địa nhơn - con là một phần hồn mang xác làm người đang có một thể xác, bao gồm tim, gan, tỳ, phế thận, đại diện kim mộc, thủy, hỏa, thổ. Vũ trụ có gì thì bên trong con có nấy, cộng với khối thân kinh chần chịt vận hành tinh vi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Hằng ngày con đã và đang tiếp thu, tất cả điện năng của cả càn khôn vũ trụ mà hoạt động, trong trật tự của tự nhiên và hồn nhiên mà sống. Sự liên hệ với Trời Đất không ngừng nghỉ, người đời không hiểu lấy chính mình, mà phân chia và xa cách lẫn nhau, tạo khổ cho nhau, mà không tiến bước được. Phần hồn bị giam hãm trong cơ thể, thực hiện tham lam, tưởng lầm là đã làm đúng, cho nên phải nhận lấy sự đổ vỡ trong gia đình, xã hội cho đến phần hồn. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp mà tu. Nhơn thân nang đác, pháp nan ngộ! Nay con có cả hai, chỉ thiếu hành mà thôi, nên hành đúng theo lời chỉ dẫn của người đi trước, thì sẽ gặt hái được kết quả tốt ở tương lai. Con cần có xác có tâm là tu được; mỗi người một vị trí khác nhau, chịu tự tu tự tiến thì sẽ có cơ hội tự giải được mọi sự nan giải ở tương lai. Không cần kiếm bạn đạo mới tu được, hoàn cảnh là ân sư, cần sự nhịn nhục của chính mình, thì mới học hỏi và tiến hóa kịp kỳ, hưởng về phần hồn và Trời Phật mà tu, thì sẽ được thanh nhẹ ở tương lai. Duyên đời tình đạo phân minh rõ rệt mà tiến hóa, rồi đây con sẽ có bạn đạo liên lạc với con, và sẽ giúp con được thêm tài liệu, nghiên cứu và tự tu. Con nhớ Soi Hồn ba lần trong một ngày thì sẽ giải tạp niệm. Chúc con tu tiến.

(1)

Quý thương

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 19, 12-05-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Chơn Kinh 11 và 12

<https://youtu.be/2QjNvtDFu9I>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Kính mời quý bạn xem tiếp Video Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào Phần 6.1.: Trao Đổi Tu Học - Mục Đích Đại Hội Vô-Vi để ôn lại lời giảng của Đức Thầy về Đại Hội Vô-Vi.

<https://youtu.be/h8ZSim4rZI4?si=uJk7b51d7VQL7zMD>

MỤC BẾ TẮM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 14 Câu 500 tới 523- Tháng 11 năm 1991 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/UqQQDlSbt80?si=J9OKFxr-IdlByEPJ>

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1505 ngày 12-05-2024

<https://youtu.be/Jhl1dH-GRHU?si=kIrg0K-GT2qwaZV>

Cùng Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 6 - Qui tâm - Linh Hồn - Lòng tham - Đường Về Thiên Thai - Đại Đồng Tu Tiên

<https://youtu.be/gP15mP8k5pY?si=otw5tfYoltY59nZO>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Nam Mô A Di Đà Phật

<https://youtu.be/Jbhd2hUZMpY?si=11BnV8XSNIHi4umU>

Ban video kính mời

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin Quý Bạn Đạo, thiên hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Bùi Thị Thông, sinh năm 1934. Đã từ trần lúc 14h53p ngày 06/05/2024 (nhằm ngày 28/03 Giáp Thìn) tại số nhà 12E, Khu Liên Cơ Lê Hồng Phong, Phường Vỹ Xuyên, TP. Nam Định.

Cụ hưởng thọ 90 tuổi, an táng tại nghĩa trang Mả Tấn, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Sớm được siêu thăng tịnh độ!

Cụ là mẹ thân sinh của bạn đạo Nguyễn Thị Dung.

Gia đình bạn đạo Nguyễn Thị Dung xin chân thành cảm ơn !

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình!